



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 1 ต่อ 14

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูก็ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทรงรับเป็นเจ้าของภาพ ทุกขั้นตอน พิธีศพ"ท่านปัญญา"

ตั้งแต่สวดถึงออกเมรุ ปิติพระกรุณา"ในหลวง" เคลื่อนย้ายสังขารวันนี้ ให้ศิษย์ร่วมสรภนาศพ



กราบศพ- พระพยอม กัลยาโณ เดินทางมากกราบศพหลวงพ่อบุญญานันท์ภิกขุ ที่บรรจุอยู่ในโลงศพปรับอุณหภูมิ ที่ ร.พ.ชลประทาน โดยหลวงพ่อบุญญานันท์ภิกขุกับพระพยอม ต่างเป็นพระชื่อดังที่เป็นเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่จ.นนทบุรี ด้วยกัน เมื่อ 11 ต.ค.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พิธีศพหลวงพ่อบุญญานันท์ภิกขุ เป็นอเนกประการ ทั้งพระราชทานพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมรวม 7 คืน การบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน , 50 วัน , 100 วัน รวมทั้งบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ โดยพระราชทานหีบพร้อมเครื่องสูกาศพ,พร้อมดอกไม้ประดับศพ เมรุ ดอกไม้จันทน์แก่แขกที่มาร่วมพิธี,ผ้าไตรพร้อมจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ ลั้งสำหรับใส่สังคาร นำเสียงพระสงฆ์และแขกที่มาร่วมงานทั้งหมด กำหนดเคลื่อนศพจากโรงพยาบาลไปตั้งบำเพ็ญกุศลภายในวัดชลประทานฯวันนี้ คณะศิษย์ของหลวงพ่อหริตแต่ให้บริจาคเงินเพื่อนำไปสร้างโบสถ์กลางน้ำที่มหาจุฬารูป วิทยาเขตวังน้อยแทน

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายมนตรี บำรุง ผอ.ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า สำนักพระราชวังได้ทำหนังสือแจ้งกลับมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศพ พระพรหมมิ่งคลาจารย์ หรือหลวงพ่อบุญญานันท์ภิกขุ ไว้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน, 50 วัน, 100 วัน พร้อมกันนี้ พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 7 คืน และ

พระราชทานนำหลวงสรภนาศพ ในวันที่ 12 ต.ค.

นางจุฬารัตน์ บุญยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า นอกจากนี้ สำนักพระราชวัง ยังได้ทำหนังสือแจ้งกลับมายังสำนักพุทธฯด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศพพระพรหมมิ่งคลาจารย์ ดังนี้ 1.พระราชทานพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม กำหนด 7 คืน 2.การบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน , 50 วัน , 100 วัน 3.บำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทาน พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของ ได้แก่ หีบพร้อมเครื่องสูกาศพ,พร้อมดอกไม้ประดับศพ เมรุ ดอกไม้จันทน์แก่แขกที่มาพระราชทานเพลิงศพ,ผ้าไตรพร้อมจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์บั้งสกุลก่อนเคลื่อนศพ,พระนาคศพ พระบังสกุลก่อนพระราชทานเพลิงศพ,พระสามหาม (พระเก็บกระดูก),จตุปัจจัยถวายพระสงฆ์หน้าไฟ,ภัตตาหารถวายบรรพชนโตถวายพระพระราชทาน,ลั้งสำหรับใส่สังคาร, นำเสียงพระสงฆ์และแขกที่มาร่วมงานทั้งหมด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นกรณีพิเศษ ส่วนโกศแปดเหลี่ยม นำหลวงสรภนาศพ สวดพระอภิธรรม 3 คืน ไตรครอง 1 ไตร เป็นสิ่งที่ต้องได้รับพระราชทานตามระดับชั้นสมณศักดิ์อยู่แล้ว

ด้านพระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า ในวันที่ 12 ต.ค. คณะกรรมการมหาเถรสมาคม จะไปร่วมพิธีที่วัดชลประทานฯ ตั้งแต่เช้า และในเวลา 17.00 น. สมเด็จพระพุทธปาพจนจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จะเดินทางมาร่วมพิธี นอกจากนี้ กรรมการมหาเถรสมาคม จะรับเป็นเจ้าของภาพในการบำเพ็ญกุศลด้วย 1 วัน ส่วนจะเป็นวันใด ต้องหารือกับทางวัดชลประทานฯ ก่อน

สำหรับบรรยากาศภายในวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระภิกษุ และสามเณรลูกวัดต่างจัดเตรียมการทำความสะอาดและตกแต่งศาลาขจรประศาสน์ ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำศพหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ภิกขุ โดยมีพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะภาค 17 ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ พร้อมด้วยภริยา ได้เดินทางมาอำนวยความสะดวกในการจัดตกแต่งศาลาด้วย รวมทั้ง มี "ถั่วแระ เข็ญยืม" นายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยศิลปินตลกอีกหลายคน ได้อาสาเข้ามาช่วยงานกันด้วยจิตศรัทธา

ถั่วแระ กล่าวว่า ตามปกติ หากว่างจากงานแสดงตลก จะมาที่วัดชลประทานฯ เป็นประจำ ไม่ว่าจะมาทำบุญ ฟังเทศน์จากหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ หรือช่วยงานอื่นๆ รักและเคารพในหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ หากมีโอกาส ตนจะอาสาเข้ามาช่วยหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านร่างกายแรงใจและกำลังใจด้วย เมื่อหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ไป เปรียบเสมือนว่าสูญเสียบิดาผู้บังเกิดเกล้าเลยทีเดียว ทราบว่าหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์หวังเรื่องการสร้างโบสถ์กลางน้ำให้มหาวิทยาลัยมหาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ที่จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อว่าคณะศิษยานุศิษย์ทุกคนที่รักหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์จะช่วยกันสานปณิธานของท่านให้ลุล่วงไปได้ อย่างแน่นอน

พระเทพปริยัติเมธี เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่จัดงานศพว่า ไม่มีปัญหา สามารถทันเสร็จตามกำหนดอย่างแน่นอน ด้วยทุกคนรักและศรัทธาในหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ ต่างทุ่มเทร่างกายแรงใจกันอย่างไม่ย่อท้อ ส่วนการประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องของแขกที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทางวัดได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จ.นนทบุรี ทั้งในด้านการจราจรและด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย ส่วนกุฏิพำนักของหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ ได้ให้ลูกศิษย์เข้าไปทำความสะอาดแล้ว พร้อมกับสั่งปิดไม่ให้ใครเข้าไปอีก จนกว่างานศพหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์จะเรียบร้อย

สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ ในวันที่ 12 ต.ค.นั้น พระเทพปริยัติเมธี เปิดเผยว่าเวลา 08.30-09.00 น.จะเคลื่อนศพจากโรงพยาบาลชลประทานไปยังศาลาขจรประศาสน์ วัดชลประทานฯ เวลา 09.00-16.45 น. พระเถรานุเถระ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ กราบเคารพศพ สรงน้ำ และวางพวงหรีด เวลา 17.00 น. พระราชทานน้ำสรงศพ และเวลา 19.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จพิธี

"มติของทางวัดจะตั้งศพหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์บำเพ็ญกุศล เป็นเวลา 100 วัน และขอให้ประชาชนที่จะส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อาลัย เปลี่ยนเป็นร่วมสมทบเงินเพื่อตั้งกองทุน นำไปสืบสานปณิธานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในโครงการสร้างอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ที่อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา" พระเทพปริยัติเมธีกล่าว

ด้าน พล.ต.ต.ปริญญา จันทร์สุริยา ผบก.นนทบุรี กล่าวว่า จะมีการปิดการจราจรบนถนนติวานนท์ ด้านหน้าโรงพยาบาลชลประทานและด้านหน้าวัดชลประทานฯ ในเวลา 08.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ จะไม่ทำให้การจราจรติดขัดนาน และได้มีการประสานงานที่จอดรถสำหรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงศพ ภายในบริเวณสนามหญ้าโรงเรียนชลประทานวิทยา แต่ยังคงกังวลว่าหากมีฝนตกต่อเนื่อง จะทำให้พื้นที่จอดรถน้อยลง เพราะจะจอดในบริเวณสนามหญ้าโรงเรียนไม่ได้

วันเดียวกัน นายวิจิตร ศรีสอาด รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการบริหารขององค์การศึกษาวินาศศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กล่าวถึงการจะเสนอชื่อหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ว่า การจะเสนอชื่อหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ เป็นบุคคลดีเด่นของโลกต่อองค์การยูเนสโกนั้น ผู้ที่จะถูกนำเสนอได้จะต้องมีอายุครบ 100 ปี หรือหากเสียชีวิตไปแล้วจะต้องรอให้ครบรอบวันเกิดของบุคคลคนนั้นให้ครบ 100 ปี และต้องทำเรื่องเสนอต่อยูเนสโกล่วงหน้า 2 ปี ก่อนที่ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อจะมีอายุครบ 100 ปี ดังนั้น หากจะเสนอชื่อหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ จะต้องเสนอชื่อในปี 2552 เพราะหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ จะมีอายุครบ 100 ปี ในปี 2554 อย่างไรก็ตาม คงต้องศึกษาประวัติของหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ ว่า มีผลงานดีเด่นในด้านใดบ้าง เข้าหลักเกณฑ์ของยูเนสโกหรือไม่ เพราะหลักเกณฑ์ไม่ได้ระบุถึงคุณประโยชน์ที่ต่อประเทศไทยอย่างเดียว แต่ต้องมีผลต่อประชาคมโลกด้วย และคงจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่จะต้องตัดสินใจ เพราะหากเสนอไปในเวลานี้ก็ไม่ได้รับการพิจารณา เพราะยังถือว่าไม่เข้าเกณฑ์

ด้านนายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มีโอกาสได้กราบนมัสการหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ภิกขุ เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนที่กฎหมายการโอนโรงพยาบาลชลประทานมาอยู่ในการกำกับดูแลของมศว ท่านบอกให้ มศว ช่วยดูแล พัฒนา พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลชลประทานและโรงเรียนชลประทานวิทยา สืบเนื่องจากทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียน เป็นแนวคิดของท่านหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์

"จากความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ได้ศึกษาหนังสือธรรมะของหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ ทำให้เห็นว่าธรรมะของหลวงพ่อบัณฑิตญาณันท์ เป็นพุทธปลอดจากไสยเวท เป็นเนื้อแท้ของธรรมะจริง ๆ คนที่

ศึกษาจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่พระภิกษุเท่านั้น หากแต่ท่านยังเป็นนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ สามารถเชื่อมโยงธรรมะเข้ากับทุกเรื่องราว ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคม การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สันติภาพ และธรรมชาติ การที่ท่านละสังขารทำให้ประเทศไทยสูญเสียนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้หลวงพ่อยังทำให้ชาวโลกจำนวนมากได้เรียนรู้แก่นแท้ของศาสนา พุทธ มศวได้ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตแด่หลวงพ่อบัณฑิตกษัตริย์ ในสาขาการศึกษา เมื่อ ปี 2532" นายวิรุณ กล่าว

นายวิรุณ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ มศว กำลังดำเนินการจัดตั้งกองทุนหลวงพ่อบัณฑิตฯ ขึ้น เพื่อระดมทุนพัฒนาร.พ.ชลประทาน ซึ่งตั้งเป้าว่าจะต้องระดมทุนให้ถึง 100 ล้านบาท นอกจากนี้ จะตั้งศูนย์ศึกษาเผยแผ่พุทธธรรม ให้ชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนที่ปลอดภัย เวท คาดว่าศูนย์ฯ ดังกล่าวจะจัดตั้งที่มศว องค์กรฯ หรือที่ร.พ.ชลประทาน นอกจากนี้ จะสร้างรูปปั้นเหมือนหลวงพ่อบัณฑิตฯ ขนาด 50 เซนติเมตร เพื่อให้ชาวพุทธ และคนไข้ที่มารักษาในโรงพยาบาลชลประทานและวัดระลึกถึงหลวงพ่อบัณฑิตฯ อยู่เสมอ ทั้งนี้ ได้ให้นโยบายกับทาง ร.พ.ชลประทานอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ไปเคารพศพ และสร่งน้ำศพในวันที่ 12 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปกราบสักการะศพ หลวงพ่อบัณฑิตฯ ถึงภายในห้องจินดาสงวน ซึ่งเป็นห้องที่เก็บศพของหลวงพ่อบัณฑิตฯ ในโลงปรับลดหม้อมีอย่างดี โดยผู้ที่ต้องการจะเข้าไปกราบสักการะศพของหลวงพ่อบัณฑิตฯ อย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย จะต้องลงทะเบียนขอเข้าสักการะศพครั้งละไม่เกิน 5 คน ตามที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ ทามกลางการดูแลจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมีประชาชนเข้าคิวทยอยต่อแถวเพื่อเข้าสักการะศพอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน

เมื่อเวลา 10.00 น. นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนางจรรย์ภรณ์ ฤทธิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พร้อมด้วยนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางมากราบสักการะศพ

นายเชิดวิทย์ กล่าวว่า หลวงพ่อบัณฑิตฯ นั้นนับได้ว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นบุคคลตัวอย่างที่ควรยกย่อง สรรเสริญ เพราะท่านเป็นแบบอย่างอย่างที่ดี และจะอยู่ในความทรงจำของพุทธศาสนิกชนตลอดไป ดังนั้นการสูญเสียท่านไปไม่ใช่แต่เฉพาะคนนนทบุรีเท่านั้นที่สูญเสียบุคคลสำคัญไป แต่เป็นการสูญเสียบุรุษนียบคนสำคัญของประเทศไทยด้วย ในส่วนของความช่วยเหลือจากทางจังหวัดนั้น ทางจังหวัดจะเข้าไปดูแลให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ที่ทางวัดต้องการความช่วยเหลือในการจัดงานพิธีศพก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ และทางจังหวัดจะปรึกษาหารือดำเนินการสร้างรูปปั้นหลวงพ่อบัณฑิตฯ ซึ่งถือเป็นเสาหลักของจังหวัดนนทบุรี ประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบสักการบูชาต่อไป

ด้าน พ.ต.อ.วสันต์ บุญเจริญ ผกก.สภ.อ.ปากเกร็ด กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกในเส้นทางจราจรที่จะมีการเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลชลประทานไปยังวัดชลประทานในช่วงเช้าของวันที่ 12 ต.ค.ว่า ได้ประชุมวางแผนในการ เตรียมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเตรียมกำลังรักษาความสงบภายในวัดประมาณ 300 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความสงบในพิธีสงฆ์ศพที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าและตลอดทั้งวัน

เมื่อเวลา 18.00 น. พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดสวนแก้วได้เดินทางมาเคารพศพ หลวงพ่อบัณฑิตฯ โดยพระราชธรรมนิเทศ ได้ลงนามไว้อาลัยในสมุดที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ ก่อนจะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น 4 เพื่อเข้าไปกราบศพภายในห้องจินดาสงวน พร้อมทั้งก้มมองศพหลวงพ่อบัณฑิตฯ ผ่านช่องกระจกของโลงเย็น

พระราชธรรมนิเทศ กล่าวว่าอาตมาคงจะไม่มาร่วมงานสวดศพ เพราะติดจำพรรษาอยู่ที่วัดสวนแก้ว สาขารัชมังคลาจารย์ แต่คงจะมีสักวันที่อาตมาจะรับเป็นเจ้าภาพสวดศพ และที่เทศน์ด้วย และต่อจากนี้ไปก็คงจะเทศน์ให้มากขึ้นและต้องการเจริญรอยตามคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดอาจจะไม่เทียบเท่าผองเพื่อน "การสูญเสียหลวงพ่อบัณฑิตฯ ไป ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียแม่ทัพธรรมระดับแนวหน้าของศาสนาพุทธไป จะมีพระสงฆ์องค์ไหนที่กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนหลวงพ่อบัณฑิตฯ อีกแล้วไม่มี เพราะท่านเป็นพระสงฆ์ที่กล้าทะเลาะลงพินทุ์เลศสังคัม ก่อนหน้านี้อาตมาเคยพูดคุยบอกกับหลวงพ่อบัณฑิตฯ ไว้ว่า หากมีเวลาว่างๆ จะมารับท่านไปดูศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขารัชมังคลาจารย์ ที่อาตมากำลังก่อสร้างอยู่ แต่ไม่ทันที่จะได้รับหลวงพ่อบัณฑิตฯ ท่านก็จากไปเสียก่อนแล้ว"

พระพยอม กล่าวต่อว่า อาตมาพยายามที่อยากจะทำตามแนวทางของหลวงพ่อบัณฑิตฯ แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ชี้ฝู่นของท่านเลย กระตุกมันคนละเบอร์ ทำให้นึกถึงตอนสมัยแรกๆ ที่อาตมาไปจำพรรษาอยู่ที่วัดชลประทานใหม่ๆ ก่อนที่จะเริ่มเทศน์เป็น หลังจากเทศน์เป็นแล้ว หลวงพ่อบัณฑิตฯ มาบอกกับอาตมาว่า ในเมื่ออาตมาสามารถที่เทศน์สอนคนได้แล้วและเจอทางที่ถนัด ก็ควรที่แยกกันไปตามทางเพื่อทำงานช่วยเหลือสังคมกันตามถนัด ไม่ควร

เสียเวลาที่จะช่วยเหลือคน อาตมาจึงเริ่มออกเดินทางโดยนับถือแนวทางปฏิบัติของท่านตั้งแต่นั้นมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 12 ต.ค. เวลาประมาณ 08.00 น. ทางคณะลูกศิษย์และกรรมการวัดจะเคลื่อนศพไปตั้งภายในอาคารขจรประศาสน์ โดยจะใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ตกแต่งด้วยดอกไม้ คาดว่าน่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมในขบวนแห่ศพกันเป็นจำนวนมาก

หน้า 1